
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๔  ปีที่  ๓ 
ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  สงิหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๖  นาฬิกา 

เมื่อครบองค์ประชุมส าหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสรรค์  มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดล าพูน  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความคืบหน้าของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโครงการ 
รับจ าน าข้าวในฤดูกาล  ๒๕๕๖/๒๕๕๗  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ซึ่ง  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายยรรยง  พวงราช)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสุกิจ  อัถโถปกรณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า  และ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสามารถ  มะลูลีม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  โรฮิงญา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง   
รองนายกรัฐมนตรี  (พลต ารวจเอก ประชา  พรหมนอก)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง  
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

(ส าเนา) 
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของทีป่ระชุมไดเ้สนอให้ที่ประชุมพจิารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมของรัฐบาล 
ในการวางระบบคมนาคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญจึงขอเลื่อนการตอบ 
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การก่อสร้างฝายกั้นน้ าแบบปิด – เปิดได้  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลือ่นการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอนันต์  ลิมปคุปตถาวร  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดชัยภูมิ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรี  (พลต ารวจเอก ประชา  พรหมนอก)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทน 
ราษฎรพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องราคาพืชผลการเกษตร
ตกต่ าและค่าครองชีพมีราคาสูง  ซึ่ง  นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ 
ระเบียบวาระ)  โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๑๒  ฉบับ  
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาปัญหายางพาราราคาตกต่ า  ซึ่ง  นายสุกิจ  อัถโถปกรณ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ระเบียบวาระที่  ๖.๒) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาค่าครองชีพสูงและสินค้าราคาแพง  ซึ่ง  นายจุติ  ไกรฤกษ์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๖.๔) 
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๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า  ซึ่ง  นายจุติ  ไกรฤกษ์  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๕) 

๔. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาแก้ปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมตกต่ าและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคค่าครองชีพ 
สูงขึ้น  ซึ่ง  นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดตรัง   
พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๕. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ 
เกษตรกรชาวไร่อ้อยและมันส าปะหลัง  ซึ่ง  นายอนันต์  ผลอ านวย  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดก าแพงเพชร  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๖. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการผูกขาดสินค้าที่เป็นต้นทุนการผลิตและปัญหาสินค้า
เกษตรตกต่ า  ซึ่ง  นายนคร  มาฉิม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  
พรรคประชาธิปัตย์  และ  นายเรวัต  อารีรอบ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดภูเก็ต  
พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๗. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
ท าการศึกษายางพารา  ปาล์มน้ ามัน  ข้าวเปลือก  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง  ซึ่ง   
นายนิยม  วรปัญญา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย   
เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๘. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคา
ยางพาราและสินค้าการเกษตรด้านอื่น ๆ  ซึ่ง  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๙. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคา
สินค้าด้านการเกษตร  ซึ่ง  นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัด 
หนองบัวล าภู  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
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๑๐. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพจิารณาแก้ไขปัญหาราคาสินค้า
ด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค  ซึ่ง  นายนิยม  ช่างพินิจ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๑๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหา 
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า  ซึ่ง  นายธานินทร์  ใจสมุทร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสตูล  พรรคชาติไทยพัฒนา  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๑๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหา 
ราคาข้าวโพด  อ้อย  และมันส าปะหลังราคาตกต่ า  ซึ่ง  นายอ านวย  คลังผา  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๑๓  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันด าเนินการประชุม  รัฐมนตรี 
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
(นายวราเทพ  รัตนากร)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน  (นายพงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล)   
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายยุคล   
ลิ้มแหลมทอง)  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ)   
ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้สั่ง
เลื่อนการพิจารณาญตัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครัง้ต่อไป  และไดส้ั่ง
ปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๕๙  นาฬิกา 

 
 

(นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย) 
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